



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒)

ตามที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ระดับตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๑๒ อัตรา ลงวันที่ ๒๕
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ มีผู้ผ่านตามเกณฑ์ที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่เสาร์ที่ ๒๒
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงกำหนดให้ผู้มีสิทธิตามประกาศนี้ ปฏิบัติตนในการเข้าสอบ
สัมภาษณ์ดังต่อไปนี้

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ

๑. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม เหมาะสมกับลักษณะของการเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เข้าสอบสัมภาษณ์ตามลำดับรายชื่อที่คณะกรรมการกำหนด
๓. ประพฤติตนให้พร้อมระหว่างเวลาสอบสัมภาษณ์
๔. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรายใด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบสัมภาษณ์ หรือมีการกระทำ
อันทุจริตหรือพยายามกระทำการทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์
จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนผู้นั้นทันที

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข)
อธิการบดี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค)ในวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมน้ำผึ้ง (ชั้น ๒) อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๓ อัตรา

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ห้องสอบ	หมายเหตุ
๑	๖๒๐๒๐๑๐๐๔	นางสาวศุมาลิน ดีจันทร์	ห้องประชุมน้ำผึ้ง	

ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ จำนวน ๑ อัตรา

ที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ห้องสอบ	หมายเหตุ
๑	๖๒๐๒๐๕๐๐๑	นายธงชัย เครือฝื่อ	ห้องประชุมน้ำผึ้ง	